

# OCB tiếp tục đưa giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

17:38 20/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**OCB tiếp tục mang đến nhiều giải pháp tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ quản lý. Bên cạnh mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,79%/năm.**

Theo thống kê, tỷ lệ doanh nghiệp SME do phụ nữ làm chủ, quản lý tại Việt Nam hiện nay đều có sự tăng trưởng ổn định, ngang bằng với 1 số nước kinh tế phát triển như Singapore, Hồng Kông... có thể nói đây kết quả đáng ghi nhận trong việc nâng cao vị thế phái nữ, thúc đẩy sự tham gia tích cực vào các hoạt động kinh doanh, góp phần phát huy sức sáng tạo, thế mạnh tăng trưởng cũng như phát triển bền vững cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn còn gặp phải nhiều trở ngại trong quá trình hoạt động như gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn; năng lực quản trị doanh nghiệp và tiếp cận công nghệ còn hạn chế. Đặc biệt là khi phụ nữ làm chủ doanh nghiệp còn gặp nhiều áp lực do phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình..., những nguyên nhân đó khiến cho các đơn vị này chưa thể phát huy được hết tiềm năng phát triển.

Nhận thức rõ vai trò của phái nữ trong sự phát triển kinh tế quốc gia, hội nhập kinh tế toàn cầu cùng những thách thức phải đối mặt, Ngân hàng Phương Đông (OCB) trong những năm qua luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đối tượng khách hàng này thông qua việc thường xuyên triển khai các chương trình hỗ trợ vốn và ưu đãi, đồng thời mang đến nhiều giải pháp thanh toán đa dạng, hỗ trợ nhóm doanh nghiệp nữ chủ ứng dụng số hóa vào hoạt động quản trị kinh doanh hằng ngày.



*OCB tiếp tục đưa nhiều giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ/quản lý.*

Ngay dịp 20/10, chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, OCB đã tung ra gói giải pháp tài chính chuyên biệt dành riêng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ/quản lý. Cùng với sự “trợ lực” từ các định chế tài chính quốc tế như khoản vay 55 triệu USD từ định chế tài chính phát triển thuộc Ngân hàng Tái thiết KFW của Đức (DEG), sản phẩm này hứa hẹn đem đến nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn giá tốt cùng với các giải pháp tài chính tối ưu cho các doanh nghiệp nữ chủ. “Với khoản vay từ DEG, mục tiêu của chúng tôi là dành tối thiểu 50% giá trị khoản vay cho nhóm doanh nghiệp SME do phụ nữ làm chủ.”, lãnh đạo OCB khẳng định.

Cụ thể, mức lãi suất VND chỉ từ 6,79%/năm cho các khoản vay có kỳ hạn ngắn từ 3 tháng trở xuống và gói ưu đãi lãi suất cố định từ 8,15%/năm cho các khoản vay từ 6 tháng trở lên. Đối với nhóm doanh nghiệp nữ chủ mới thành lập hoặc mở tài khoản OCB sẽ được miễn giảm nhiều loại phí giao dịch như miễn 100% phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, miễn 100% phí nộp ngân sách nhà nước, miễn phí chi lương, miễn phí sử dụng ngân hàng số OMNI doanh nghiệp và miễn giảm nhiều loại phí tài trợ thương mại như: Miễn phí chuyển tiền quốc tế, giảm đến 50% phí mở L/C, nhờ thu, phát hành bảo lãnh với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Ngoài ra các

doanh nghiệp do nữ làm chủ/quản lý khi gửi tiền gửi có kỳ hạn sẽ được tặng thêm lãi suất so với khách hàng thông thường.

Ngoài ưu đãi hấp dẫn về lãi suất và giá phí, OCB sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nữ chủ các giải pháp thanh toán phù hợp với quy mô hoạt động, dòng tiền, giảm thiểu thời gian và chi phí nhân công cho việc quản lý và đối soát thủ công, dễ sai sót.

Bà Nguyễn Thị Hải Quỳnh, TGD Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc Archnest đang sử dụng dịch vụ tài khoản định danh một trong những giải pháp tài chính hỗ trợ quản lý dòng tiền được nhiều khách hàng tại OCB đánh giá cao, chia sẻ: “Tận dụng các giải pháp số, dịch vụ tài khoản định danh của OCB đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc tự động hóa quản lý các khoản thu, chi, từ đó có thể an tâm dành thời gian phát triển các hoạt động doanh nghiệp, OCB thật sự khiến tôi hài lòng vì luôn thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để đưa ra những giải pháp phù hợp, đúng thời điểm.”

Không chỉ riêng với nhóm khách hàng là nữ chủ, nhà băng này cũng đang triển khai chính sách cho khách hàng doanh nghiệp vay vốn để chuyển khoản vay với lãi suất chỉ từ 6,79%/năm theo định hướng của NHNN. Cụ thể hơn, OCB sẵn sàng hỗ trợ vay 100% số tiền dư nợ gốc còn lại của khoản vay trong thời hạn tương đương với thời hạn còn lại của khoản vay với thủ tục đơn giản, nhanh chóng và nhiều lựa chọn tài sản đảm bảo.

“Doanh nghiệp có thể sử dụng đa dạng các loại tài sản như: Bất động sản/tiền mặt/hợp đồng tiền gửi/giấy tờ có giá... của doanh nghiệp/cá nhân chủ doanh nghiệp hoặc tài sản đang đảm bảo cho nghĩa vụ tại tổ chức tín dụng khác để bảo đảm cho khoản vay tại OCB”, đại diện lãnh đạo OCB cho biết thêm.

Trước tình hình kinh tế gặp nhiều biến động, việc OCB liên tiếp nhận được dòng vốn ngoại từ các tổ chức tài chính quốc tế càng khẳng định năng lực tài chính và uy tín của OCB, đồng thời qua đó tăng cường “nội lực” để nhà băng này tiếp tục mang đến các chính sách hỗ trợ, giúp các DN/VN, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và nhóm doanh nghiệp kinh doanh theo định hướng “xanh hóa”, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững dễ dàng tiếp cận nguồn vốn “giá rẻ” cùng các giải pháp tài chính hiện đại, phù hợp.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/ocb-tiep-tuc-dua-giai-phap-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho>